

Năm 2023

THỨ NĂM

Phát hành: 28/12/2023

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1
1. Hà Nội: Quận Thanh Xuân được công dân đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính	1
2. Đồng Tháp: Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số	3
3. Thái Nguyên: Quả ngọt từ sự “đồng lòng”, “thông suốt”	3
4. Hà Tĩnh: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng.....	5
5. Đồng Nai: Khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan	7
6. Tuyên Quang: Một số thay đổi về phân cấp cơ quan đăng ký xe máy từ 1/1/2024.....	8
7. Hải Phòng xử lý gần 1 triệu hồ sơ trực tuyến trong năm 2023	8
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	9
8. Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm tiết kiệm, chống lãng phí.....	9
9. TPHCM đề xuất tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân vi phạm nồng độ cồn.....	11
THẾ GIỚI	12
10. Hàn Quốc: Các quan chức sẽ bắt buộc phải khai báo về việc đầu tư tiền điện tử	12

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Hà Nội: Quận Thanh Xuân được công dân đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 27/12, UBND quận Thanh Xuân tổ chức đối thoại về thủ tục hành chính 6 tháng cuối năm 2023. Nhiều công dân đã bày tỏ hài lòng khi làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của UBND quận và các phường.

Đến Bộ phận Một cửa quận Thanh Xuân thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, chị Cao Hoàng Lan cho biết, mặc dù thủ tục này liên quan nhiều giấy tờ, nhưng chị được cán bộ hướng dẫn tận tình. Công chức Bộ phận Một cửa cũng gọi điện, hướng dẫn chị bổ sung thêm các giấy tờ còn thiếu.

“Mặc dù giấy hẹn ngày 29/12 đến nhận kết quả, nhưng tôi đã được hỗ trợ lấy sớm hơn vài ngày so với lịch hẹn. Tôi chủ yếu sống ở Nhật, nếu thực hiện thủ tục kết hôn ở Nhật

sẽ mất thời gian chờ đợi đến 6 tháng, trong khi thủ tục này thực hiện tại Hà Nội chỉ trong thời gian ngắn”, chị Lan chia sẻ.

Còn theo chị Đinh Thị Trâm, trong thời gian qua, chị nhiều lần đến làm việc tại Bộ phận Một cửa của quận, phường, thực hiện các thủ tục sao y bản chính, chứng thực chữ ký để làm thủ tục du học. Chị Trâm cho hay, chị cảm thấy hài lòng vì tại các Bộ phận Một cửa đều có nước uống phục vụ công dân, việc bấm số, xếp hàng thuận tiện, cán bộ xử lý công việc cũng rất nhanh chóng, hẹn trả kết quả chính xác...

Anh Trần Ngọc Ý (Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng Quang Minh) cho hay, vừa qua, công ty nộp hồ sơ xin cấp phép giấy phép môi trường cho dự án toà nhà Stellar Garden 35 Lê Văn Thiêm. Việc cấp giấy phép hiện nay có sự thay đổi, khác rất nhiều so với giấy phép cấp cách đây 3 năm. Trong quá trình nộp hồ sơ, anh đã được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình để hoàn thiện hồ sơ...

Những lời khen của công dân tại buổi đối thoại đã ghi nhận nỗ lực, cố gắng của UBND quận và các phường thuộc quận Thanh Xuân với quyết tâm nâng cao hiệu quả, chỉ số hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm soát chặt chẽ, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Khi xảy ra chậm trễ trong quá trình xử lý hồ sơ, quận yêu cầu các đơn vị thực hiện việc xin lỗi công dân và khắc phục nhanh chóng, kịp thời để trả đúng hạn theo quy định.

Báo cáo của UBND quận Thanh Xuân cho biết, tính từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 14/12/2023, quận đã tiếp nhận 62.443 hồ sơ. Trong đó, 19.516 hồ sơ giải quyết trước hạn; 42.790 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 120 hồ sơ đang giải quyết. Có 17 hồ sơ quá hạn do lỗi hệ thống, đã báo bộ phận hỗ trợ của FPT tuy nhiên chưa được xử lý.

Quận và các phường cũng tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả, phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội, triển khai kịp thời, đồng bộ dịch vụ công trực tuyến theo đúng lộ trình của Thành phố; chỉ đạo Bộ phận Một cửa quận và các phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đặc biệt là nộp, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND 11 phường đã tích cực quán triệt cho cán bộ, công chức về nội dung các văn bản pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận.

Đồng thời, đăng tải, cập nhật kịp thời các bài viết về cải cách hành chính; các thủ tục hành chính mới, các thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bãi bỏ trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của quận và phường trên Trang thông tin điện tử để nhân dân theo dõi, tra cứu. (Laodongthudo.vn 27/12, Phương Thảo)[Về đầu trang](#)

Đồng Tháp: Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số

Đó là chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp diễn ra vào chiều 27/12.

Năm 2023, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai thành lập, kiện toàn, sắp xếp tổ chức lại, hợp nhất, giải thể nhiều đơn vị sự nghiệp bảo đảm đúng theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 884 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 58 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% kinh phí hoạt động, giảm 213 đơn vị sự nghiệp công lập và giảm 646 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm của 33 cơ quan, địa phương; cập nhật, kết nối và đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm dữ liệu “Đúng, Đủ, Sạch, Sống”. Đồng thời thực hiện điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tăng cường rà soát bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; thanh tra, kiểm tra về công tác nội vụ; triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị ngành nội vụ đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, hiệu quả, phục vụ Nhân dân; tập trung phối hợp nâng cao mức độ tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, giảm người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Đồng thời giao Sở Nội vụ xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và tham mưu hoàn thành xong việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm trước ngày 31/3/2024 để thực hiện phương án cải cách tiền lương; tham mưu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh đúng tiến độ thời gian quy định. (Baodongthap.vn 27/12, Dương Cẩm)[Về đầu trang](#)

Thái Nguyên: Quả ngọt từ sự “đồng lòng”, “thông suốt”

“Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt” là điểm nhấn được nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đặc biệt chú ý trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị giữa Chính phủ với lãnh đạo các địa phương trong cả nước vào đầu năm 2023.

Đây không chỉ là tinh thần đoàn kết, thống nhất mà còn là bài học về ý chí, hành động phải triệu người như một của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và Nhân dân ta ở mọi miền Tổ quốc trong tổ chức thực hiện các quyết sách của Đảng. Thông điệp này được

người đứng đầu của Đảng nhắc lại khi đến thăm và làm việc tại Thái Nguyên, tiếp tục truyền thêm sức mạnh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trước đó, tinh thần “đồng lòng”, “thông suốt” đã được Tỉnh ủy Thái Nguyên triển khai tích cực ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong năm 2021, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể hóa 5 định hướng phát triển lớn thành 12 chương trình, 32 đề án và 21 kế hoạch.

Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh là cơ quan chủ trì nhiều kế hoạch, chương trình, đề án đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tiêu biểu như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án tăng cường quản lý Nhà nước về môi trường giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh...

Thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án đã đề ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và các bất ổn địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự đồng lòng chia sẻ, tin tưởng, đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thái Nguyên đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Thành công của tư tưởng chỉ đạo “Trên dưới đồng lòng”, “Đọc ngang thông suốt” bước đầu đã được minh chứng bằng các con số cụ thể trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường. 3 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên luôn cao hơn trung bình cả nước; tỉnh vẫn giữ vững vị thế về giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu.

Để tiếp tục tạo bước phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thu hút thêm dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cải thiện mạnh mẽ chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Trên dưới đồng lòng”, “Đọc ngang thông suốt”, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc; quy hoạch hệ thống đô thị Thái Nguyên theo hướng phân bố hợp lý giữa các vùng, kết nối thuận lợi với hệ thống đô thị vùng Đồng bằng Bắc bộ.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực, các nhà đầu tư đến với tỉnh, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp với các nhóm ngành có tiềm năng, lợi thế của tỉnh như: Công nghiệp điện, điện tử, công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến khoáng sản, nông, lâm sản gắn với kiểm soát và bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp khu vực phía Nam của tỉnh gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2020 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp với người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách đầu tư.

Đặc biệt, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, cứu trợ đột xuất, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng “Thủ đô kháng chiến, Thủ đô gió ngàn”, cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục “đồng lòng”, “thông suốt” đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, để Thái Nguyên sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp lớn, hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội và của cả nước. (Congthuong.vn 28/12, Trần Nhung) [Về đầu trang](#)

Hà Tĩnh: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng

Năm 2023, Sở Xây dựng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác cải cách hành chính đặc biệt được chú trọng từ khâu rà soát, tham mưu ban hành các thủ tục theo quy định, tổ chức công bố công khai kịp thời.

Chất lượng các đồ án quy hoạch, các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của ngành được lập, thẩm định và phê duyệt với chất lượng ngày càng được nâng cao. Triển khai và từng bước hoàn thiện hệ thống quy hoạch xây dựng với khối lượng rất lớn từ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện, các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; quy hoạch nông thôn mới.

Các chương trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở, quy hoạch chuyên ngành (vật liệu xây dựng, chất thải rắn, cấp nước) được triển khai, phê duyệt - là cơ sở quan trọng để thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

ông tác quản lý về hoạt động đầu tư trên địa bàn được quan tâm, hướng dẫn từ khâu lập, thẩm định phê duyệt dự án, khảo sát thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng; thanh tra, kiểm tra quá trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng; thực hiện có hiệu quả việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức theo quy định của Chính phủ; triển khai thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh giao đáp ứng kịp thời, hiệu quả và chất lượng.

Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản được quan tâm thực hiện, đặc biệt hoàn thành phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025. Đây là căn cứ quan trọng để triển khai các dự án phát triển nhà và thị trường bất động sản trên toàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã triển khai đảm bảo theo đúng quy định Luật Thanh tra 2022, qua đó đã góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước của ngành. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngày càng hoàn thiện về công tác tổ chức, xây dựng kế hoạch, tìm kiếm việc làm cũng như thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Sở giao.

Năm 2024, Sở Xây dựng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, cách thức phối kết hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương, trong đó tập trung cao độ trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về xây dựng, quy hoạch,...; tập trung trọng tâm đột phá là công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động ngành xây dựng.

Tập trung quyết liệt trong đổi mới nhận thức cho đội ngũ, nhân lực ngành xây dựng về pháp luật và tư duy đột phá về thực hiện chuyển đổi số ngành xây dựng. Ưu tiên, huy động mọi nguồn lực hợp pháp, hợp lý để tăng cường mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số ngành xây dựng, trong đó ưu tiên tập trung một số nhiệm vụ lớn như: phát huy sáng tạo trong cách làm để thúc đẩy nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến toàn trình một cách thực chất; chú trọng triển khai thực hiện kho cơ sở dữ liệu dùng chung cho các dữ liệu lớn (Big data), chuyên ngành (xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường,...).

Triển khai quyết liệt và thực hiện đúng quy định hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản gắn với đầu tư xây dựng nền tảng quản lý quy hoạch xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản. Chú trọng thí điểm mô hình BIM (thông tin công trình) ở một số công trình, dự án quan trọng, trọng điểm điển hình của tỉnh; từ đó nhân rộng mô hình, tạo bước chuyển mới ứng dụng mô hình BIM cho xây dựng tỉnh nhà. (Baohatinh.vn 28/12, Dương Chiên)[Về đầu trang](#)

Đồng Nai: Khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan

Việc thí điểm mô hình Hải quan số nhằm từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển Hải quan Đồng Nai (HQĐN) đến năm 2025 trở thành cục hải quan hiện đại, đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, trở thành đơn vị đầu tiên chuyển đổi thành công hải quan số, hải quan phi giấy tờ. Qua đó góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất - nhập khẩu, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo chiều sâu, bền vững.

Trưởng phòng Giám sát quản lý, Cục HQĐN Phan Minh Thuận cho biết, Cục HQĐN đã phối hợp với Ban Triển khai dự án Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan, qua đó thực hiện các bước triển khai, rà soát và báo cáo kết quả từng vị trí, hạng mục chuyển đổi số về Tổng cục Hải quan. Trong quá trình thực hiện, Cục HQĐN đã tham gia góp ý các vấn đề liên quan đến quy trình thủ tục đối với hàng xuất nhập khẩu; quản lý giải phóng hàng; quản lý hàng quá cảnh, trung chuyển, chuyên khẩu; quy trình xây dựng thông tin quản lý rủi ro về trị giá; quy trình trong công tác kế toán thuế, quản lý thu nộp ngân sách nhà nước...

Bên cạnh những kết quả thực hiện của ngành Hải quan, sự tăng cường tương tác giữa ngành với doanh nghiệp (DN) sử dụng công nghệ số (thiết bị di động, mạng xã hội...) cũng được duy trì và mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự gần gũi, chia sẻ của ngành Hải quan với DN.

Chủ tịch Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Đồng Nai Kim Young Hwan chia sẻ, thời gian qua, các DN Hàn Quốc luôn tích cực tham gia vào việc chuyển đổi số của ngành Hải quan. DN đã ứng dụng hệ thống hải quan trực tuyến như: nộp hồ sơ điện tử, xác nhận chữ ký điện tử, thanh toán điện tử... Ông cho rằng, nhờ kỹ thuật số hóa và đổi mới của ngành Hải quan mà thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu được rút ngắn từ 22 phút xuống còn 4 phút. Kết quả này giúp cho các DN hài lòng, nâng cao sự tin nhiệm và mong muốn hợp tác bền vững với Cục HQĐN.

Hiện nay, Cục HQĐN đang hướng đến xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin mới có khả năng mở rộng và tích hợp với các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại và các hệ thống công nghệ thông tin trong tương lai, trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh...

Hướng đến năm 2030, ngành Hải quan phải hoàn thành mô hình Hải quan số với các chỉ tiêu như: 100% hàng hóa thuộc đối tượng rủi ro cao vận chuyển bằng container chịu sự

giám sát hải quan được giám sát bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại, dữ liệu được kết nối về trung tâm xử lý tập trung của cơ quan hải quan; 100% cảng, cửa khẩu quốc tế trọng điểm được triển khai hệ thống quản lý giám sát hàng hóa tự động, trang bị hệ thống soi chiếu hàng hóa, hành lý, hệ thống giám sát camera và các thiết bị hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan; 100% các DN hoạt động xuất nhập khẩu phát sinh nợ thuế được theo dõi, cập nhật tự động trên hệ thống điện tử của cơ quan hải quan...

Hiện nay, thời gian thông quan hàng hóa được rút ngắn từ 4 giờ 30 phút xuống còn 1 giờ 59 phút cho hàng nhập khẩu; từ 21 phút 53 giây xuống còn 4 phút 17 giây cho hàng xuất khẩu. Cục HQĐN xếp vị trí thứ nhất trong nhóm 5 cục hải quan có số thu thuế cao nhất cả nước về trung bình thời gian thông quan giải phóng hàng. (Baodongnai.com.vn 28/12, Ngọc Liên)[Về đầu trang](#)

Tuyên Quang: Một số thay đổi về phân cấp cơ quan đăng ký xe máy từ 1/1/2024

Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định phân công trách nhiệm, phân cấp cơ quan đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Theo đó, về cơ bản trách nhiệm thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy phân khối lớn của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện không có nhiều thay đổi như đang thực hiện. Đáng chú ý là việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe có kết cấu tương tự xe mô tô được phân cấp mạnh cho công an cấp xã.

Theo phân cấp mới, một đơn vị Công an cấp huyện, cấp xã có thể cấp biển số xe máy cho Nhân dân trên địa bàn của xã, thị trấn hoặc cấp cho nhân dân của nhiều xã trong cụm.

Việc phân cấp thực hiện đăng ký, cấp biển số xe máy đã giúp tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian đi lại cho nhân dân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng Công an Tuyên Quang. (Baotuyenquang.com.vn 28/12, Kỳ Dao)[Về đầu trang](#)

Hải Phòng xử lý gần 1 triệu hồ sơ trực tuyến trong năm 2023

Ngày 27/12, tại TP Hải Phòng diễn ra “Diễn đàn Chuyển đổi số Hải Phòng 2023” với chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số - Nền tảng phát triển kinh tế, xã hội”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Năm dữ liệu số quốc gia, Ngày Chuyển đổi quốc gia” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, do UBND TP Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường, Diễn đàn đã tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi về khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực và nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, các địa phương. Đồng thời kết nối doanh nghiệp công nghệ và chính quyền thúc đẩy chuyển đổi số; giới thiệu và trải nghiệm công nghệ tiên tiến; trải nghiệm các ứng

dụng và sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp; thu hút đầu tư công nghệ số.

Ông Hoàng Minh Cường cũng cho biết, năm 2023 là năm thứ 2 Hải Phòng lựa chọn chủ đề “Đẩy mạnh chính trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”, khẳng định sự quyết tâm TP Hải Phòng đối với công tác chuyển đổi số. Thành phố đã ban hành Kế hoạch về chuyển đổi số, trong đó có tổng số 75 nhiệm vụ giao cho 28 đơn vị với tổng kinh phí thường xuyên thực hiện gần 400 tỷ đồng.

TP Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong chuyển đổi số với 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức 4 (hơn 1.700 dịch vụ), năm 2023 xử lý hơn 956.000 hồ sơ trực tuyến, chiếm 90,7% tổng số hồ sơ, tăng nhanh chóng từ 20% năm 2021, lên 60,2% năm 2022. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến chiếm đến 50%. Tỷ trọng gia tăng kinh tế số ICT/GRDP ước đạt 24,5%, đứng 4/63 tỉnh, thành cả nước.

Năm 2023 chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của TP Hải Phòng được xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP được xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) được xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thuộc top 15 tỉnh, thành phố.

Hải Phòng cũng là địa phương đi đầu cả nước thực hiện thành công một số lĩnh vực được Chính phủ lựa chọn triển khai thí điểm như xây dựng dữ liệu dân cư, hóa đơn điện tử, cấp đổi giấy phép lái xe... Mục tiêu trong năm 2024 và 2025, Hải Phòng sẽ tập trung vào triển khai các giải pháp phân tích giúp tối ưu nguồn lực, hỗ trợ quản trị điều hành. Thành phố cũng mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp đưa ra các giải pháp, mô hình dịch vụ giá trị gia tăng mới, tạo ra các không gian phát triển kinh tế mới dựa trên dữ liệu. (Cand.com.vn 27/12, Văn Minh) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 25/12, thay mặt Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư kí ban hành Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chỉ thị nêu rõ, những năm qua, việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tạo được chuyển biến tích cực; chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát được tăng cường.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần quản lý, sử dụng có

hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chủ trương của Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa sâu sắc, đầy đủ; có lúc, có nơi tổ chức chưa tốt, chấp hành chưa nghiêm; một số cơ quan, đơn vị, địa phương, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình trạng lãng phí, thất thoát còn nhiều, một số trường hợp rất nghiêm trọng.

Chính sách, pháp luật, nhất là chế độ quản lý tài chính, tín dụng, tài sản công, đầu tư công, đất đai, đấu thầu, quản lý vốn, tài sản nhà nước chưa hoàn thiện, còn bất cập. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có liên quan đến vấn đề này còn chậm. Công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức.

Để đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả việc huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực kinh tế - xã hội cho phát triển đất nước, nâng cao cuộc sống nhân dân.

Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đa dạng hoá, đổi mới hình thức và huy động sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, nêu cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình, nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi; tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý; chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như đấu thầu,

đầu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng thời, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, chế độ chi tiêu công làm căn cứ để giảm hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên, lao động, thời gian lao động, nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm, hằng năm bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực then chốt như năng lượng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách nhà nước, tài sản công. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác, đi nước ngoài bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không lãng phí, phô trương.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia. Đẩy nhanh lộ trình cải cách chính sách thuế; nâng cao chất lượng công tác dự báo; lập, thẩm định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; đổi mới việc phân bổ, đẩy mạnh quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước... (VOV.vn 27/12, Văn Hiếu) [Về đầu trang](#)

TPHCM đề xuất tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân vi phạm nồng độ cồn

Sở Nội vụ TPHCM vừa có văn bản đề nghị Công an thành phố cung cấp danh sách thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước (gọi chung là cán bộ) gửi về cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác, yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở thông báo của Công an TPHCM đối với cán bộ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ mức độ vi phạm theo thông báo của cơ quan công an để nghiên cứu xem xét kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ vi phạm theo quy định; đồng thời người đứng đầu cơ quan, đơn vị tự kiểm điểm trách nhiệm quản lý, tuyên truyền đối với quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông tại đơn vị.

Cùng với đó, định kỳ hằng quý, 6 tháng và năm báo cáo kết quả xử lý về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Để có cơ sở đề xuất UBND TPHCM đưa nội dung gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông vào các tiêu chí để

đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, Sở Nội vụ cũng đề nghị Công an thành phố đề xuất các mức quy định để đưa vào tiêu chí đánh giá đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Việc cung cấp danh sách cần được gửi về trước ngày 30/12/2023 để các cơ quan, đơn vị thực hiện. (Tienphong.vn 28/12, Ngô Tùng)[Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Hàn Quốc: Các quan chức sẽ bắt buộc phải khai báo về việc đầu tư tiền điện tử

Bộ Nhân lực Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo chính thức rằng tất cả các quan chức chính phủ cấp cao sẽ được yêu cầu cung cấp cho cơ quan chức năng về việc đầu tư và sở hữu tài sản tiền điện tử. Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024.

Bộ Nhân lực Hàn Quốc là cơ quan khởi xướng chính sách mới, tuyên bố rằng sáng kiến này là một phần trong nỗ lực sâu rộng hơn nhằm điều chỉnh và giám sát chặt chẽ sự phát triển của thị trường tiền điện tử.

Kể từ tháng 5/2023, yêu cầu khai báo quyền sở hữu tài sản tiền điện tử đã trở thành quy định bắt buộc đối với các quan chức chính phủ cấp cao trên hạng 4 của Hàn Quốc, chẳng hạn như các thành viên của Quốc hội Hàn Quốc kỳ vọng những nỗ lực chung sẽ nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của quy trình đăng ký tài sản ảo của các nhân viên chính phủ.

Bộ Nhân lực Hàn Quốc đang kết hợp chặt chẽ với Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc - những cơ quan có quyền hạn đặc biệt trong việc kiểm soát các nhà điều hành và người giám sát dịch vụ tiền điện tử.

Trước đó, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã công bố tái cấu trúc cơ cấu. Trong cơ cấu tổ chức mới, cơ quan này sẽ có Cục Giám sát Tài sản ảo và Cục Điều tra các Hoạt động trong lĩnh vực Tài sản ảo. (Vietnamnet.vn 28/12, Hạ Thảo)[Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên: Thanh Hồng